
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Óásættanlegt að keyra þessa viðbótarskattlagningu í gegn án umræðu.

Þetta er þéttbýlisskattur sem á að nota fyrir óarðbærar framkvæmdir. Byrja á að klára 
Reykjanesbrautina STRAX.

Undirritað: NAFN 
Kveðja/HG


